



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลเมืองหล่มสักมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองหล่มสักจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวิสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๕๗,๐๐๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท ประเภทค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐ บาท งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท
		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท ประเภทค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐ บาท
๒. กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ จำนวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐ บาท	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
<p>๒. กองการศึกษา (ต่อ)</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์ - เงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์ ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ จำนวนเงินที่โอนลด ๔,๖๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนลด ๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖,๖๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนลด ๑,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวนเงินที่โอนลด ๑,๒๕๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๒๕๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองคลัง	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ - ค่าเบี้ยประกัน จำนวนเงินที่โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท</p>
๔. สำนักปลัดเทศบาล	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๒๒๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน จำนวนเงินที่โอนลด ๕๒,๐๐๐ บาท - โครงการสร้างความปรองดองของ คนในท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๒๙,๐๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๑๙,๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔๓๐,๕๐๐ บาท</p>

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน งบดำเนินงาน • ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๒,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท • ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)	แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน (ต่อ) งบดำเนินงาน (ต่อ) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท	
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๖๖๘,๘๕๐ บาท		